



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๕๙๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุริยง
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ได้มีหนังสือขอสั่งการ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และได้สั่งการด้วยวาจาในการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น ปรากฏว่าได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายงานสถานการณ์สาธารณภัย โดยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอให้ท่าน ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ และดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติ
๒. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยให้คำนึงถึงการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกก่อน
๓. ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้า
๔. กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุโดยเร่งด่วน โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานในพื้นที่จังหวัด

/๕. กรณีเกิดสถานการณ์...

๕. กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ให้รายงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
ชลบุรี เพื่อรวบรวมรายงานสถานการณ์เสนอศึกษาธิการจังหวัด ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbi_nfedc@nfe.go.th